

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๐๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>มอบหมายให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ ประสานข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน และให้ดำเนินการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>กรณีที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้อำเภอทุกอำเภอเน้นการแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ โดยให้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจ ATK ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ - ๖ ของการกักตัวและครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ของการกักตัว และให้ทีม CDCU ในพื้นที่ตรวจสอบและระบุปัญหาของการแพร่ระบาดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดวงจรโรค</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๓	<p>มอบหมายให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของการแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสำหรับการควบคุมและการตัดวงจรโรค</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>
๔	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๑ กิจกรรม</p> <p>๑) ประเพณีสงกรานต์พืชมงคลและประเพณีสงกรานต์บรมธาตุ ดอยสุเทพ</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดพิธีจบหลักสูตรของโรงเรียนปรินสร้อยแยลส์วิทยาลัย</p> <p>๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้จัดการประชุมโลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕๖ ยกเว้นกิจกรรมการแสดง ความยินดีและการร่วมรับประทานอาหาร โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ คำสั่ง ได้แก่</p> <p>๑) คำสั่งปิดพื้นที่หอย่อมบ้านลีซอ บ้านบวก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p> <p>๒) คำสั่งปิดพื้นที่คนงานผู้พันธ์ทวน เลขที่ ๙๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p> <p>๓) คำสั่งปิดพื้นที่บ้านผาตาย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p> <p>๔) คำสั่งปิดพื้นที่บริษัทชินโชติธนาสุทธิภูมิ จำกัด เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p> <p>๕) คำสั่งปิดพื้นที่บริษัทพงศ์พิสิษฐ์ จำกัด เลขที่ ๓๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๖	<p>มอบหมายให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ โดยเฉพาะ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๗	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบมาตรการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงการระบาดนี้ โดยขอให้ทุกโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรักษาผู้ป่วย COVID – 19 ทั้ง Home Isolation, Community Isolation และในโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในระยะนี้</p>	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๘	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์คนเชียงใหม่รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID – 19” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และยกระดับมาตรการป้องกันในการควบคุมโรค COVID – 19</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ส่วนราชการทุกหน่วยงาน</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕